

CÔNG-TÁC XÂY CẤT LÔ 1 THƯ-VIỆN QUỐC-GIA ĐÃ HOÀN THÀNH

Khởi công ngày 15.3.1969, công tác xây cất Lô 1 Thư-viện quốc gia đã hoàn thành vào cuối tháng 6/1970 vừa qua.

Hiện nay, Thư viện quốc gia đã có thể sử dụng tầng hầm và tầng trệt gồm những phòng ốc sau đây :

Tầng hầm : Các phòng Tiếp nhận - Thư tịch - Nạp bản -  
Trao đổi Ấn phẩm - Đồ bản.  
Kho báo chí và đồ bản  
Khu vi-phim.

Tầng trệt: Khách sảnh - Các phòng : Tham khảo - Mượn sách  
- Tư nghiệp - Triển lãm.

Lô II được tiếp tục xây cất và dự trù xong xuôi vào cuối tháng 3/1971. Lô này gồm các Phòng : Đọc sách - Ấn hoạ - Địa nhạc - Tham khảo luật pháp - Thính đường; Các khu Hành chánh và Kỹ thuật; Kho sách 12 tầng.

Theo như trên, Thư viện quốc gia sẽ có thể di chuyển về trụ sở mới vào giữa năm 1971.

LỄ KHAI-MẠC LỚP HUÂN-LUYỆN THỦ-THƯ VĂN-KHÔ VÀ THƯ-VIỆN

Sáng ngày 19.10.1970, hồi 9 giờ 30, Ông Quốc-Vụ-Khanh đặc-trách Văn-Hoá-Mai-Thọ-Truyền đã đến chủ tọa Lễ khai mạc Lớp huấn luyện thủ thư văn khố và thư viện tại trụ sở mới của Thư viện quốc gia, số 69-B đường Gia-Long, Saigon. Cùng đi với Ông Quốc-Vụ-Khanh có Ông Đông-Lý Văn-Phong và các Ông Công cán Ủy viên Phủ Quốc-Vụ-Khanh/đTVH. Hiện diện trong buổi lễ, ngoài nhân viên Nha Văn-khố và Thư viện QG còn có Ông Phó Viện trưởng Học viện Quốc gia Hành chánh, ông John L. Hafentrichter, Cố vấn Thư viện, thuộc Cơ quan USAID, và một số quan khách.

Được biết lớp huấn luyện do Nha Văn khố và T.V.Q.G. tổ chức để huấn luyện 25 nhân viên thuộc Nha mà đa số là nhân viên tân tuyển. Chương trình gồm 330 giờ chia cho các môn như sau : Thư viện học, khái niệm về Văn khố và tập đánh máy chữ.

Trong phần huấn từ, Ông Quốc-Vụ-Khanh đặc trách Văn Hoá cho biết lớp Huân luyện là một hoạt động trong một kế hoạch toàn bộ dài hạn nhằm phát triển và cải tiến hệ thống Văn khố

và Thư viện tại Việt Nam mà Phủ Quốc-Vụ-Khanh đặc trách Văn-Hoá quyết tâm theo đuổi. Ông đề cao quan niệm về Thư viện như một Trung tâm Văn hoá Giáo dục thường xuyên với đầy đủ phương tiện về nhân sự và tài nguyên khả dĩ cung ứng tất cả những món ăn tinh thần cho toàn dân thuộc mọi tuổi, mọi trình độ văn hoá, mọi ngành sinh hoạt hầu giúp họ đi kịp với đà tiên bộ và nâng cao phẩm chất của cuộc đời. Ông cũng đề cao vai trò của những Thủ-thư Văn-khố và Thư-viện như những cán bộ văn hoá mà công việc hàng ngày đòi hỏi nhiều đức tính trí thức và tinh thần đặc biệt.

Buổi lễ bế mạc lúc 10 giờ.

XIN TẶNG GIÁ BIỂU PHỤ CẤP TẶC BIỆT CHO NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC THƯ VIỆN VÀ LƯU TRỮ CÔNG VĂN

Do văn thư số 07-HTV.VN ngày 13.4.1970, Hội trưởng Hội Thư-viện Việt Nam vừa gửi Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Cộng hoà, đồng kính gửi Phó Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Giáo Dục, và ông Quốc-vụ-khanh đặc-trách Văn-Hoá, để xin tặng giá biểu phụ cấp thủ thư văn khố và thư viện lên 1.000\$00.

Văn thư nhận mạnh ở điểm nhân viên sống hàng ngày giữa hồ sơ, sách báo đầy bụi bặm và vi trùng truyền nhiễm rất dễ mắc bệnh, và ở sự quá ít ỏi của giá biểu phụ cấp cũ khó lôi cuốn nhân viên vào nghề hoặc ở lại trong nghề.

(L.T.S. Phụ cấp này theo vụ tăng lương cho công chức và quân nhân kỹ rồi, đã được tăng 60%, tổng cộng là 600\$00).